



# สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

THE SCIENCE SOCIETY OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๒๕๕, ๐-๒๒๕๒-๗๙๘๗ แฟกซ์ ๐-๒๒๕๒-๔๕๑๖  
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. Tel. 0-2218-5245, 0-2252-7987 Fax : 0-2252-4516  
E-mail : contact@scisoc.or.th Homepage : http://www.scisoc.or.th

ที่ สวท 276/2566

8 ธันวาคม 2566

เรื่อง การเสนอขื่อนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
  2. ข้อกำหนดในการสมัครเข้ารับการพิจารณาจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
  3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตามที่โครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (High School Visit Program at CERN) ประจำปี 2567 โดยทำการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส ระยะเวลา 7 วัน ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ในปี 2567 นี้ ทางโครงการฯ ได้ขอให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในการดำเนินการเบื้องต้น โดยให้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่เซิร์นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นจะได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงวินิจฉัยผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จึงใคร่ขอให้โอกาสโรงเรียนของท่านคัดเลือกนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติครบดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน 1 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่แนบมาด้วยตามกำหนดเวลา และขอให้ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง หากนักเรียนจากโรงเรียนของท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี 2567

ทั้งนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณานักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควตาเสนอชื่อจากโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการ รวม. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์คุณ มงคลอัครรัตน์)

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์